

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XII), Ban Nội chính Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích: Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần giữ vững an ninh- trật tự, xây dựng và phát triển đất nước.

2- Yêu cầu: Chương trình hành động phải bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Chủ động phối hợp Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương, chính sách lớn và các giải pháp xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới", Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới".

2- Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) những chủ trương, định hướng lớn về công tác xây dựng pháp luật; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung nghiên cứu đề tham mưu, đề xuất việc rà soát, sửa đổi Bộ Luật hình sự năm 2015; sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2010 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". Phối hợp, tham mưu đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" và các Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

- Tập trung nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo", sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

- Phối hợp nghiên cứu, tổng kết việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong phòng, chống tham nhũng.

3- Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng). Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

- Hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện thường xuyên việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiểm toán hàng năm để chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo thanh tra, kiểm toán toàn diện một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ tiêu cực, tham nhũng cao, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

4- Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, dung túng, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, ngăn cản, can thiệp việc chống tham nhũng.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" và Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW, ngày 10-5-2016 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Chỉ thị 50 - CT/TW.

- Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

- Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo rà soát việc xử lý các trường hợp liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng do các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử phát hiện chưa đến mức xử lý hình sự nhưng chưa được xử lý kỷ luật hoặc xử lý kỷ luật chưa nghiêm về đảng, về chính quyền để xem xét và đề xuất xử lý nghiêm.

- Tham mưu, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến nội chính, tham nhũng mà báo chí, dư luận quan tâm, nhất là các vụ việc có biểu hiện oan, sai, tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về cơ chế "*chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành*

tổ tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc“. Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tập trung hoàn thiện, sớm ký ban hành Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục xây dựng, ký và triển khai thực hiện một số Quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan.

5- Chủ trì, phối hợp tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng theo chương trình, nhiệm vụ công tác thường xuyên hằng năm.

6- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan truyền thông trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng.

7- Nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị làm công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Khẩn trương hoàn thành, trình Bộ Chính trị Đề án “Bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo”; phối hợp Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng đủ mạnh, có thực quyền, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tính độc lập tương đối trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

8- Phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; chú trọng hợp tác quốc tế trong

lĩnh vực thu hồi tài sản, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; từng bước nội luật hóa Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với Việt Nam.

9- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong các đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác.

10- Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung, đề án trọng điểm (*theo phụ lục kèm theo*).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ nội dung Chương trình hành động này và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chương trình làm việc hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Ban có trách nhiệm cụ thể hóa vào Chương trình, nhiệm vụ công tác hằng năm của Ban Nội chính Trung ương để thực hiện.

2- Các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện vào dịp tổng kết công tác cuối năm về Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.

3- Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy căn cứ Chương trình hành động này, tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy xây dựng Chương trình hành động về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với địa phương.

4- Giao Văn phòng Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động này với lãnh đạo Ban.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),
- Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ (để b/c),
- Đồng chí Thường trực BBT, Phó BCĐ (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các Ban Đảng của Trung ương,
- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- BCS đảng VKSND tối cao,
- BCS đảng TAND tối cao,
- BCS đảng Thanh tra Chính phủ,
- BCS đảng Kiểm toán Nhà nước,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương,
- Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy,
- BNCTW: TB, các PTB,
các Vụ, TCNC, VP,
- Lưu VT, P.HC.

(Để p/h)

TRƯỞNG BAN



Phan Đình Trạc